

Số: Hành Nhân, ngày tháng năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ
TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Công văn số 2294/UBND
ngày 19/9/2024 của UBND huyện)

Thực hiện Kế hoạch số 2294/KH-UBND ngày 19/9/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành về tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024, trường THCS Hành Nhân báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng HTSD

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Chi bộ tổ chức họp thống nhất trong Chi ủy - BGH nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị các nội dung để phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày 07/10/2024.

Giao cho đồng chí nhân viên Thư viện của trường thiết kế Maket “Khai mạc tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024 với chủ đề “Phát triển văn hoá đọc, thúc đẩy học tập suốt đời”.

Nhà trường đã chỉ đạo tổ chức Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng, học tập suốt đời bằng hình thức tổ chức trực tiếp có sự tham gia tích cực của 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Nhà trường đã căn cứ vào văn bản chỉ đạo để thực hiện sau: Kế hoạch số 2294/KH-UBND ngày 19/9/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành về tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024.

2. Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời.

Nhà trường đã phát động chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024 “Phát triển văn hoá đọc, thúc đẩy học tập suốt đời”.

Thực hiện từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày 07/10/2024.

Lễ khai mạc: Bắt đầu từ 07h30 - 08h30 ngày 01/10/2024 (Thứ 3).

Địa điểm tổ chức: Tại sân trường THCS Hành Nhân và phòng đọc sách của Thư viện nhà trường.

Thành phần: Ban giám hiệu, Tổng phụ trách Đội cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024.

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời.

Tất cả các nội dung hoạt động trong Tuần lễ, nhà trường đều triển khai và thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Trong buổi Lễ khai mạc Hiệu trưởng nhà trường, đã phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được

một số nội dung cơ bản nhất, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:

Thường xuyên trau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo... để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.

Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024 là học để trở thành người công dân có ích cho xã hội với các khẩu hiệu sau:

- + Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
- + Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân.
- + Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
- + Học tập suốt đời - chìa khoá của mọi thành công.....

4. Kinh phí tổ chức Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời.

- Ngân sách nhà nước: Thực hiện chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan
- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có): Không

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm:

Nhà trường đã thống nhất triển khai và khai mạc Tuần lễ với hình thức tổ chức trực tiếp, đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ các nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024 để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, về xã hội, về cách giao tiếp ứng xử... để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

100% giáo viên, nhân viên trong trường tích cực tham gia trực tuyến các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề về kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại, ứng dụng trong cuộc sống, công việc cho người dân và tham gia các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến; tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử...) để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

2. Khó khăn, tồn tại.

Chưa thu hút được đông đảo phụ huynh trong trường và nhân dân trên địa bàn xã tham gia, vì họ còn chưa nhận thức đầy đủ về việc học tập.

Nguồn kinh phí của Nhà trường để chi cho các hoạt động học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên còn hạn chế, chưa tập trung được nhiều thời gian và nhân sự để tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh và người dân về tuần lễ học tập suốt đời.

3. Kiến nghị, đề xuất.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện “*Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024*” của trường THCS Hành Nhân. Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và tạo

điều kiện của lãnh đạo các cấp, để nhà trường tiếp tục thực hiện và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sẽ tiếp tục “*Học tập và học tập suốt đời*” để trở thành những người công dân tốt của xã hội.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;
- Lãnh đạo trường;
- CĐCS;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đá

Tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tuần lễ theo biểu mẫu

TT	Các hoạt động	Đơn vị	Số lượng		Ghi chú
			Số lớp/số cuộc thi	Lượt người dự	
1	Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong tuần lễ	Lớp			
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức	Lớp/người	0	0	
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, cho cán bộ, công chức, viên chức	Lớp/người	0	0	
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức	Lớp/người	0	0	
	Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động	Lớp/người	0	0	
	Học nghề cho lao động nông thôn	Lớp/người	0	0	
	Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.	Lớp/người	0	0	
	Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh	Lớp/người	10/1	321	
	Phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho người lao động.	Lớp/người	0	0	
	Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.	Lớp/người	1	23	
	Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ.	Lớp/người	0	0	
	Phổ cập giáo dục (Tiểu học, THCS)	Lớp/người	0	0	
	Xóa mù chữ	Lớp/người	0	0	
2	Số tin bài các hoạt động tuần lễ	Tin, bài/cuộc			
	Tuyên truyền HTSD trên trạm truyền thanh	Cuộc/người dự	0	0	
3	Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu)	Quyển/tờ			

4	Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học.				
	Số tập thể/cá nhân tặng sách.	Tập thể/cá nhân	0	0	
	Số sách đã huy động tặng các trường học, thư viện.	Quyển	0	0	
5	Tổ chức các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT.				
	Hội sách, đường sách, phố sách.	Số cuộc	10	321	
	Thi tìm hiểu học lịch sử văn hóa địa phương.	Số cuộc /người			
	Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu kiến thức qua sách, báo, thi thiếu nhi kể truyện theo sách, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách).	Số cuộc /người	10	321	
	Sinh hoạt chuyên đề HTSD, xây dựng xã hội học tập.	Số cuộc /người	0	0	
6	Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan, sinh hoạt chuyên đề.	Số cuộc			
	Hoạt động thể dục thể thao	Số cuộc /người	0	0	
	Hoạt động văn nghệ.	Số cuộc /người	1	50	
	Tham quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử.	Số cuộc /người	0	0	
7	Tổ chức lễ khai mạc tuần lễ				
	Số cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai mạc tuần lễ.	Trường/ Trung tâm	1	321	
8	Tổ chức hội thảo chuyên đề	Cuộc	0	0	
9	Khen thưởng về tổ chức tuần lễ				
	Tập thể	Đơn vị			
	Cá nhân	Người			
10	Kinh phí				
	Ngân sách nhà nước	Đồng	0	0	
	Kinh phí hỗ trợ huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)	Đồng			
11	Các nội dung khác (nếu có)				
	Cấp học bổng	Đồng	0	0	

	Tập	quyển	0	0	
	Khác.....	0	0	